

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม

อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,495,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

<b>งานบริหารทั่วไป</b>	<b>รวม</b>	<b>7,765,450 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>5,118,120 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>รวม</b>	<b>2,657,520 บาท</b>
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือน ให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,972,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>2,460,600 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,637,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, นักทรัพยากรบุคคล		
นิติกร, เจ้าพนักงานธุรการ และอื่น ๆ ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		

<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ เจ้าพนักงาน ธุรการ และอื่น ๆ ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	จำนวน	24,000 บาท
<p>เงินประจำตำแหน่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบล, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล</p>	จำนวน	132,000 บาท
<p>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งปรับปรุงค่าตอบแทน ให้ แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานจ้างทั่ว ไป ได้แก่ คนงานทั่วไป, นักการภารโรง และอื่น ๆ ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล</p>	จำนวน	595,800 บาท
<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม ภารกิจ ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์ และ พนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่ คนงานทั่วไป นักการภารโรง และอื่น ๆ ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล</p>	จำนวน	71,460 บาท
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,339,330 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>242,860 บาท</b>
<p>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	จำนวน	98,860 บาท
<p>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ขอม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>		
<p>ค่าเช่าบ้าน</p>	จำนวน	84,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>		
<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหารองค์การ บริหารส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบล ขอม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>		

**ค่าใช้จ่าย**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

**รวม** 1,068,870 บาท  
**จำนวน** 308,870 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล จำนวน 108,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล
  - ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 20,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเบี้ยประกันอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล
  - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา จำนวน 20,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล
  - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 72,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล
  - ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จำนวน 88,870 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าล้างฟิล์มและอัดขยายรูป, ค่าจ้างทำตรายางต่าง ๆ , ค่าจ้างพิมพ์หมอกควันกำจัดยุง, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าจัดทำแผ่นพับวารสาร ใบปลิว, ค่ารับวารสาร, หนังสือพิมพ์, หนังสือกฎหมาย, และระเบียบต่าง ๆ สำหรับให้บริการแก่ประชาชน และใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล
- ทั้ง 5 รายการ สามารถถัวเฉลี่ยได้ในวงเงินไม่เกิน 307,470 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

**จำนวน** 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
  - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 20,000 บาท  
สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัด องค์การ บริหารส่วนตำบล
  - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ จำนวน 30,000 บาท สำหรับเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล
- ทั้ง 2 รายการ สามารถถัวเฉลี่ยได้ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน - ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 20,000 บาท	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 550,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียดเบียนเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า บริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ของผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล	จำนวน	550,000 บาท
โครงการรณรงค์ประชาธิปไตยในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม, การรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 115 ลำดับที่ 3 )	จำนวน	10,000 บาท
โครงการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาขอม ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบ วาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งให้เลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ ) อีกทั้งการให้ความร่วมมือในการ ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้ข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชนให้ ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้ง สภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 115 ลำดับที่ 2 )	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำหรับรถยนต์ รถ ยนต์บรรทุกทุกน้ำอเนกประสงค์ รถกระบะเช่า, รถจักรยานยนต์ เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เครื่องโทรสาร เครื่องโทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่อง สำรองไฟ, กล้องวงจรปิด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	100,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>600,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	100,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ ทราย ตะปู ท่อต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น็อตและสกรู กระจกรมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคล รถกระบะ รถยนต์บรรทุกน้ำ อเนกประสงค์และรถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์, ฟูกันและสี, เมมโมรีการ์ด รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>427,600 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออาคารสถานที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 13,060 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 286,940 บาท สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		

<p>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรืออาคารสถานที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	จำนวน	12,000 บาท
<p>ค่าบริการโทรศัพท์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และโทรสาร สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	จำนวน	22,000 บาท
<p>ค่าบริการไปรษณีย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ Internet และค่าบริการจดโดเมนเนม, ค่าบริการดูแลเว็บไซต์, ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ ฯลฯ สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	จำนวน	63,600 บาท
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>258,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>258,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
<p>โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท โดยมีลักษณะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู</li> <li>- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง</li> <li>- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5</li> </ul> <p>ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเร็วและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้</li> <li>- มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์</li> <li>- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตรตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561</li> </ul> <p>หน้าที่ 149 ลำดับที่ 12 )</p>	จำนวน	17,000 บาท

<p>โครงการจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 12 ตัว ราคาตัวละ 1,800 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 เซนติเมตร</li> <li>- โครงขาเป็นเหล็กชุบโครเมียม ให้ความแข็งแรง ทนทาน ไม่บิดงอ สามารถพับได้"</li> <li>- มีคานรองรับหน้าโต๊ะ ป้องกันการแอ่นตัว</li> <li>- ปิดขอบกันกระแทก</li> <li>- หน้า Top ใช้ปาร์ติเกิ้ลปิดผิวด้วยลามิเนตขาวเงา</li> </ul> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 147 ลำดับที่ 7)</p>	จำนวน	21,600 บาท
<p>โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว</li> <li>- สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดับ</li> <li>- สามารถปรับสายซ้าย-ขวา และหยุดสายได้</li> <li>- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ</li> <li>- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</li> </ul> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 148 ลำดับที่ 11)</p>	จำนวน	6,000 บาท
<p>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</p>		
<p>โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น</p> <p>-โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีหัวก๊อกจ่ายน้ำ โดยเป็น น้ำร้อน 1 หัว น้ำเย็น 1 หัว</li> <li>- เป็นเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น</li> <li>- ตัวเครื่องทั้งภายในและภายนอกทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม</li> <li>- วัสดุผลิตถึงน้ำเย็นทำจากสแตนเลส ปลอดภัย ไร้สารตะกั่ว</li> <li>- สารทำความเย็นที่ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC</li> <li>- มีระบบป้องกันน้ำร้อนลวก โดยน้ำร้อนจะไม่ไหล หากไม่กดปุ่มนิรภัย</li> <li>-</li> <li>- มีไฟแสดงการทำงานและสถานะของน้ำมองเห็นชัดเจน</li> </ul> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 147 ลำดับที่ 6)</p>	จำนวน	10,000 บาท

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

## โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

จำนวน 32,000 บาท

- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า

19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564)

ปี 2561 หน้าที่ 147 ลำดับที่ 8 )

## โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์

จำนวน 15,800 บาท

- โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน 15,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว

ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)

จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษ

กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564)

ปี 2561 หน้าที่ 146 ลำดับที่ 2 )



<p>โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ</p> <p>- โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 5,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)</li> <li>- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที</li> </ul> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้า ที่ 146 ลำดับที่ 3 )</p>	จำนวน	5,600 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</p> <p>รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น รถยนต์, รถยนต์บรรทุกน้ำ อเนกประสงค์, รถจักรยานยนต์รถกระเช้า, เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ, เครื่องโทรสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา</p> <p>และเครื่องพิมพ์เอกสาร ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	จำนวน	150,000 บาท
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>รายจ่ายอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กร หรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กร หรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม (โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประเมินผลการดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการสาธารณะของ อบต.นาขอม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้า ที่ 109 ลำดับที่ 2 )</p>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง และศูนย์บริการข้อมูลท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาธ</p> <p>(ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาธ ที่ นว 80901 / ว 398 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้า ที่ 117 ลำดับที่ 1 )</p>		

<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>รวม</b>	<b>478,820 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>392,280 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>392,280 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	194,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน และอื่น ๆ ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
<b>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</b>	<b>จำนวน</b>	<b>197,640 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และอื่น ๆ ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>86,540 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>16,540 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	16,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>70,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ ปัญหาความเดือดร้อน ฯลฯ ของประชาชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 108 ลำดับที่ 2 )		
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลนาขอม	จำนวน	30,000 บาท
- โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลนาขอม จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเวทีประชาคมต่าง ๆ เช่น การจัดทำ / แก้ไข/ เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสี่ปี การจัดทำแผนชุมชน / หมู่บ้าน, แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น, การจัดทำ / แก้ไข/ เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 108 ลำดับที่ 1 )		

<b>งานบริหารงานคลัง</b>	<b>รวม</b>	<b>2,035,040 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,421,500 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,421,500 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	955,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้, เจ้าพนักงานพัสดุ และอื่น ๆ</p> <p>ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ และอื่น ๆ ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	218,160 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ กองคลัง</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	133,440 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และอื่น ๆ ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และอื่น ๆ ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>593,540 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>200,540 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	128,540 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 58,540 บาท</li> </ul> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 70,000 บาท</li> </ul> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง</p>		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาขอม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>323,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำบัญชี, ค่าล้างฟิล์มและอัดขยายรูป, ค่าจ้าง ทำตรายางต่าง ๆ, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าจัดทำแผ่นพับวารสาร โบปลิ้ว		
ค่ารับวารสาร, หนังสือพิมพ์, หนังสือกฎหมาย, และระเบียบต่าง ๆ สำหรับให้บริการแก่ประชาชน และใช้ในราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่ออากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง		
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 114 ลำดับที่ 2 )		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 114 ลำดับที่ 1 )		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook), เครื่องพิมพ์เอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>70,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองคลัง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองคลัง		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ, เครื่องพิมพ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองคลัง		

#### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

<b>งานเทศกิจ</b>	<b>รวม</b>	<b>168,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>168,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>168,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล จ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย, ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ		
ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์/ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน	30,000 บาท
- โครงการรณรงค์/ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์/ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น การตั้งจุดตรวจ, จุดบริการประชาชน การสนับสนุนการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 1 )		

<p>โครงการรณรงค์/ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์          - โครงการรณรงค์/ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล          สงกรานต์ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน          งานตามโครงการรณรงค์/ป้องกันและลดอุบัติเหตุ          ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น การตั้งจุดตรวจ, จุดบริการ          ประชาชน การสนับสนุนการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ตั้ง          จ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนา          สี่ปี          (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 2 )</p>	จำนวน	30,000 บาท
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>รวม</b>	<b>753,470 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>427,260 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>427,260 บาท</b>
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	388,920 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งปรับปรุงค่าตอบแทน ให้          แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ          บรรเทาสาธารณภัย, พนักงานขับรถยนต์ ( รถยนต์บรรทุกน้ำ          อเนกประสงค์)          พนักงานจ้างทั่วไป ได้แก่ คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถบรรทุก          น้ำ) และอื่น ๆ ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัด          องค์การบริหารส่วนตำบล</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	38,340 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม          ภารกิจ ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ          ภัย, พนักงานขับรถยนต์ ( รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์), พนักงาน          จ้างทั่วไป          ได้แก่ คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ) และอื่น ๆ ตลอดปีงบ          มาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วน          ตำบล</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>326,210 บาท</b>
ค่าตอบแทน	<b>รวม</b>	<b>16,210 บาท</b>
<p>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของ          พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและ          ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนัก          งานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	จำนวน	16,210 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>280,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อปพร.	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมและทบทวนอาสา          สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอาสาสมัคร          ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนา          ขอม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัด          องค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561          หน้าที่ 100 ลำดับที่ 2 )</p>		

โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัด</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 100 ลำดับที่ 3 )</p>		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
-----------------	------------	-------------------

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
-----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แพงเหล็กกัน จราจร, กรวยจราจร, แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สายยางดับเพลิง, ไฟฉาย, กระจบองไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

#### แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	<b>รวม</b>	<b>287,310 บาท</b>
----------------------------------	------------	--------------------

งบบุคลากร	<b>รวม</b>	<b>275,640 บาท</b>
-----------	------------	--------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	<b>รวม</b>	<b>275,640 บาท</b>
-----------------------	------------	--------------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	275,640 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ นักวิชาการศึกษาและอื่น ๆ ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>11,670 บาท</b>
--------------------	------------	-------------------

<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>11,670 บาท</b>
------------------	------------	-------------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	11,670 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>รวม</b>	<b>5,256,520 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,166,700 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,166,700 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	732,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม และอื่น ๆ ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	385,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ ผู้ดูแลเด็ก และอื่น ๆ ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 47,400 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>338,400 บาท สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ ผู้ดูแลเด็ก และอื่น ๆ ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,277,820 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>47,270 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	47,270 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,312,900 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	432,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก ค่าล้างฟิล์มและอัดขยายรูป ค่าจ้างทำตรายางต่าง ๆ , ค่าจ้างพิมพ์หมอกควันกำจัดยุง, ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าจัดทำแผ่นพับ วารสาร ใบปลิว, ค่ารับวารสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเพิ่มศักยภาพเด็ก	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพเด็ก โดยการพาเด็กไปทัศนศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 10 )</p>		



<p>โครงการวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 83 ลำดับที่ 5 )</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p>- ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 188,700 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม จำนวน 4 แห่ง จำนวน 111 คน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศพด.บ้านเขาช้างฟูบ จำนวน 10 คน เป็นเงิน 17,000 บาท</li> <li>- ศพด.บ้านเขาใหญ่ จำนวน 24 คน เป็นเงิน 40,800 บาท</li> <li>- ศพด.บ้านนาขอม จำนวน 46 คน เป็นเงิน 78,200 บาท</li> <li>- ศพด.บ้านบ่อทอง จำนวน 31 คน เป็นเงิน 52,700 บาท</li> </ul> <p>จำนวนนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่าง ๆ สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่างกันได้ เนื่องจากจำนวนนักเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี เนื่องจากการรับเข้าเรียนใหม่ การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่าย</p>	จำนวน	765,900 บาท
<p>ตามจำนวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 9 )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 577,200 บาท</li> </ul> <p>เพื่อจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม จำนวน 4 แห่ง จำนวน 111 คน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศพด.บ้านเขาช้างฟูบ จำนวน 10 คน เป็นเงิน 52,000 บาท</li> <li>- ศพด.บ้านเขาใหญ่ จำนวน 24 คน เป็นเงิน 124,800 บาท</li> <li>- ศพด.บ้านนาขอม จำนวน 46 คน เป็นเงิน 239,200 บาท</li> <li>- ศพด.บ้านบ่อทอง จำนวน 31 คน เป็นเงิน 161,200 บาท</li> </ul> <p>จำนวนนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่าง ๆ สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่างกันได้ เนื่องจากจำนวนนักเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี เนื่องจากการรับเข้าเรียนใหม่ การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 83 ลำดับที่ 4 )</p>		
<p>โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 83 ลำดับที่ 6 )</p>	จำนวน	15,000 บาท

**ค่าวัสดุ****ค่าอาหารเสริม (นม)**

<b>รวม</b>	<b>917,650 บาท</b>
<b>จำนวน</b>	<b>917,650 บาท</b>

- อาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 719,460 บาท  
เพื่อจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และนมยูเอชที ชนิดกล่อง ให้แก่  
เด็กนักเรียนของสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับก่อนประถม  
ศึกษา - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 403 คน  
จำนวน 260 วัน ดังนี้

- โรงเรียนบ้านเขาช้างฟูบ จำนวน 15 คน เป็นเงิน 26,780 บาท

- โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ จำนวน 69 คน เป็นเงิน 123,190 บาท

- โรงเรียนบ้านนาขอม จำนวน 169 คน เป็นเงิน 301,710 บาท

- โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง จำนวน 150 คน เป็นเงิน 267,780 บาท

จำนวนนักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่างกัน

ได้ เนื่องจากจำนวนนักเรียนอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงระหว่างปี เนื่องจาก การรับเข้าเรียนใหม่ การลาออก การจบ  
การศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่าย

ตามจำนวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง  
คำชี้แจง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-  
2564) ปี 2561 หน้าที่ 82 ลำดับที่ 1 )

- อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 198,190 บาท

เพื่อจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และนมยูเอชที ชนิดกล่อง ให้แก่  
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม จำนวน 111 คน จำนวน 260  
วัน ดังนี้

- ศพด.บ้านเขาช้างฟูบ จำนวน 10 คน เป็นเงิน 17,860 บาท

- ศพด.บ้านเขาใหญ่ จำนวน 24 คน เป็นเงิน 42,850 บาท

- ศพด.บ้านนาขอม จำนวน 46 คน เป็นเงิน 82,130 บาท

- ศพด.บ้านบ่อทอง จำนวน 31 คน เป็นเงิน 55,350 บาท

จำนวนนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่าง ๆ สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่าง  
กันได้ เนื่องจากจำนวนนักเรียน

อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี เนื่องจาก การรับเข้าเรียนใหม่ การลา  
ออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่าย

ตามจำนวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง  
คำชี้แจง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-  
2564) ปี 2561 หน้าที่ 82 ลำดับที่ 2 )

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>200,000 บาท</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>200,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขอม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อทอง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาช้างฟูบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองช่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปี 2561 หน้า 84 ลำดับที่ 11)</p>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,612,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,612,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,612,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>นาขอม จำนวน 4 แห่ง จำนวน 403 คน ให้กับโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลนาขอมเป็นผู้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงเรียนบ้านเขาช้างฟูบ จำนวน 15 คน เป็นเงิน 60,000 บาท</li> <li>- โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ จำนวน 69 คน เป็นเงิน 276,000 บาท</li> <li>- โรงเรียนบ้านนาขอม จำนวน 169 คน เป็นเงิน 676,000 บาท</li> <li>- โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง จำนวน 150 คน เป็นเงิน 600,000 บาท</li> </ul> <p>จำนวนนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่างกันได้ เนื่องจากจำนวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี เนื่องจากการรับเข้าเรียนใหม่ การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่าย</p> <p>ตามจำนวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้า 82 ลำดับที่ 3)</p>		

**แผนงานสาธารณสุข**

งานโรงพยาบาล	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	100,000 บาท
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 100,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 88 ลำดับที่ 1)		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 91 ลำดับที่ 7)		

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	502,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	434,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	434,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	236,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และอื่น ๆ ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	197,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ ผู้พัฒนาชุมชน และอื่น ๆ ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
งบดำเนินงาน	รวม	68,260 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	18,260 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	18,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการชมรมผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชมรมผู้สูงอายุ ได้แก่ การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ, การให้ความรู้กับผู้สูงอายุ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 6 )		
โครงการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม(บ้านเทิดไถ้)	จำนวน	20,000 บาท
- โครงการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (บ้านเทิดไถ้) จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (บ้านเทิดไถ้) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 86 ลำดับที่ 7 )		

**แผนงานเคหะและชุมชน**

<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,917,370 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>975,840 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>975,840 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	776,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา และอื่น ๆ ตลอดจนปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	133,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และอื่น ๆ ตลอดจนปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ธุรการ และอื่น ๆ ตลอดจนปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง		

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>921,530 บาท</b>
<b>    ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>63,530 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	38,530 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล, และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง		
<b>    ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>288,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมา รั้ววัดที่ดิน, ค่าล้างฟิล์มและอัดขยายรูป, ค่าจ้างทำตรายางต่าง ๆ, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม, ค่าจัดทำแผ่นพับวารสาร ใบปลิว, ค่ารับวารสาร, หนังสือพิมพ์, หนังสือกฎหมายและระเบียบต่างๆ สำหรับให้บริการแก่ประชาชน และใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี่ยงเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และเครื่องพิมพ์เอกสาร รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>570,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองช่าง</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ ทราาย ตะปู ท่อต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองช่าง</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพล่า ตลับลูกปืน น็อตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองช่าง</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง, เครื่องจักรกลของทางราชการหรือเอกชน มาปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง จารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป กองช่าง (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564 ) ปี 2561 หน้าที่ 152 ลำดับที่ 12 )</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม ตลับหมึก, น้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองช่าง</p>		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น รถยนต์, เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และเครื่องพิมพ์เอกสาร ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองช่าง</p>		
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,426,820 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>170,580 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>170,580 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	146,580 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ นายช่างไฟฟ้า และอื่น ๆ ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ นายช่างไฟฟ้า และ อื่น ๆ ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>56,240 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>6,240 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ได้ กองช่าง		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000 บาท</b>
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สาย ไฟฟ้า เทปสายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ไฟฟ้าสำนักงาน, ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า พลังงาน แสงอาทิตย์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองช่าง		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,200,000 บาท</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>2,200,000 บาท</b>
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ซอย 1 พร้อมวางท่อระบายน้ำ	จำนวน	200,000 บาท
สถานที่ หมู่ที่ 1 บ้านนาหอม ตำบลนาหอม อำเภอไพศาลี จังหวัด นครสวรรค์ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 จุดเริ่มต้นบริเวณเชื่อมต่อ ถนน คสล. เดิม จุดสิ้นสุดบริเวณ หน้าบ้านนายวสันต์ นวลระ หงษ์ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ปรับเกลี่ยเรียบ และวางท่อระบาย น้ำ คสล. ? 0.30 เมตร จำนวน 5 ท่อน 1 แถว พร้อมติดตั้งป้าย		
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป กองช่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ปี 2561 หน้า 57 ลำดับที่ 1)		



<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3</p> <p>สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.จุดเริ่มต้นบริเวณเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม หน้าบ้านนายสันต์ สงเนย จุดสิ้นสุดบริเวณหน้าบ้านนางสาวช้ออน ฉ่ำคำ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 67.00 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 402 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกปรับเกลียวเรียบพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองช่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) ปี 2561 หน้า 59 ลำดับที่ 9)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7</p> <p>สถานที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองตกล้ำ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.จุดเริ่มต้นบริเวณเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม หน้าบ้านนายจรูญศักดิ์ โพธิ์พันธ์ จุดสิ้นสุดบริเวณหน้าบ้านนายน้อย โพธิ์พันธ์ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 110 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 330 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกปรับเกลียวเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองช่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) ปี 2561 หน้า 63 ลำดับที่ 19)</p>	จำนวน	163,810 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10</p> <p>สถานที่ หมู่ที่ 10 บ้านถนนสุด ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนายหลอด คชะ จุดสิ้นสุดบริเวณ หลังบ้านนายเกาะ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกปรับเกลียวเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองช่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) ปี 2561 หน้า 65 ลำดับที่ 27)</p>	จำนวน	200,000 บาท

<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9</p> <p>โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. จุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนายสมาน โลหะเวช จุดสิ้นสุดบริเวณ หน้าวัดวังเงิน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 102 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 408 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกปรับเกลียวเรียบ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอมกำหนด</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองช่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561-2564) ปี 2561 หน้า 65 ลำดับที่ 26)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนพูนดิน หมู่ที่ 5</p> <p>โดยทำการก่อสร้างถนนพูนดินโดยลงลูกรังพร้อมบดอัดแน่นดังนี้</p> <p>ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นบริเวณหลังบ้านนายณรงค์ เชื้อขุนทด จุดสิ้นสุดบริเวณหลังบ้านนายเพ็ง สีสิงห์ ขนาดความกว้างหลังถนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ความสูงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 280 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ 5 ท่อน ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นบริเวณหลังบ้านนายมาลัย จุดสิ้นสุดบริเวณหลังบ้านนายอ่อน พิงขุนทด ขนาดความกว้างหลังถนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ความสูงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 110 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 1 จุดๆละ 5 ท่อน</p> <p>รวมความยาวถนนทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า 390 เมตร รวมปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า 780 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองช่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ปี 2561 หน้า 61 ลำดับที่ 14)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4</p> <p>สถานที่ หมู่ที่ 4 บ้านวังไทรทอง ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์</p> <p>โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรังจุดเริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนางประจวบ มีมสงค์ จุดสิ้นสุดบริเวณที่ไร่ นายสว่าง แก่นยิ่ง ขนาดความกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ความสูงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 840 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 832 ลูกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอมกำหนด</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองช่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561-2564) ปี 2561 หน้า 60 ลำดับที่ 10)</p>	จำนวน	200,000 บาท

<p>โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7</p> <p>สถานที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองตกกกล้า ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณกลุ่มบ้านนายสมจิตร สุวรรณรัตน์ หมู่ที่ 7 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ปี 2561 หน้า 75 ลำดับที่ 12)</p>	จำนวน	36,190 บาท
<p>โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 11</p> <p>สถานที่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองเคล็ด ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 11 ซอย 1-5 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ปี 2561 หน้า 78 ลำดับที่ 20)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 2</p> <p>สถานที่ หมู่ที่ 2 บ้านบ่อทอง ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยทำการลงหินคลุกถนนพร้อมบดอัดแน่นบริเวณถนนเชื่อมต่อทางหลวงชนบทหมายเลข 4027 จุดสิ้นสุดบริเวณใกล้เคียงที่นายนวน ขนาดความกว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.08 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 995 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 239 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองช่าง(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ปี 2561 หน้า 58 ลำดับที่ 4)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 8</p> <p>สถานที่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองม่วง ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยทำการวางท่อส่งน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณเชื่อมต่อ แนวท่อส่งน้ำเดิม ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณหลังวัดหนองม่วง จำนวนท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร คิดเป็นความยาวไม่น้อยกว่า 306 เมตร และงานบ่อพัก คสล.ขนาด 1 x 1 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองช่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ปี 2561 หน้า 76 ลำดับที่ 14)</p>	จำนวน	200,000 บาท

**คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 จำนวน 200,000 บาท

สถานที่ หมู่ที่ 6 บ้านประจันตคีรี ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

โดยทำการลงลูกรังซ่อมแซมถนนสายหนองกกบริเวณช่วงที่ชำรุดเสียหายภายในสายทาง รวมปริมาตร ลูกรังซ่อมแซมถนนในสายทางไม่น้อยกว่า 1,420 ลูกบาศก์เมตร ( หรือจำนวน 119 เทียบรถสิบล้อ )

พร้อมทำการปรับเกลี่ยเรียบ และงานวางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน 3

จุด ดังนี้

จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ? 0.40 เมตร จำนวน 1 แถวๆละ 6 ท่อน

จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด ? 0.80 เมตร จำนวน 1 แถวๆละ 6 ท่อน

จุดที่ 3 วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ? 0.60 เมตร จำนวน 1 แถวๆละ 7 ท่อน

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาขอมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองช่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ปี 2561 หน้า 62 ลำดับที่ 16)

<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริหารจัดการขยะ	จำนวน	30,000 บาท
- โครงการบริหารจัดการขยะ จำนวน 30,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 106 ลำดับที่ 2 )		

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>รวม</b>	<b>210,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>210,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>210,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันสถาบันของชาติ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับสถาบันสำคัญของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทั้งสามสถาบันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของคนไทยให้เกิดความรักใคร่ ประองดองกัน และอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข เช่น กิจกรรมสร้างความปรอง กิจกรมส่งเสริมศาสนาในวันสำคัญ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 115 ลำดับที่ 1 )		

โครงการฝึกอบรมอาชีพตำบลนาขอม	จำนวน	110,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมในการประกอบอาชีพ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 92 ลำดับที่ 2 )</p>		

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	350,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	350,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	จำนวน	250,000 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 95 ลำดับที่ 2 )</p>		
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	จำนวน	100,000 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ, ระดับจังหวัด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 95 ลำดับที่ 1 )</p>		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	440,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	420,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	420,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	80,000 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานพิธีทางศาสนา, งานราชพิธี, งานรัฐพิธี, งานประเพณีและวัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ, ค่าน้ำดื่ม, น้ำแข็ง, ค่าธงสัญลักษณ์, ค่าผ้าประดับ, ค่าดอกไม้ประดับและอื่น ๆ สำหรับใช้ในงานพิธีทางศาสนา, งานราชพิธี, งานรัฐพิธี, งานประเพณีและวัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ เช่น วันปิยะมหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษา และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>		
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการทอดผ้าป่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 2	จำนวน	20,000 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทอดผ้าป่าข้าวเปลือก หมู่ที่ 2 บ้านบ่อทอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 97 ลำดับที่ 2 )</p>		

<p>โครงการประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี (ย่าโม)          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสอยตามโครงการประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี (ย่าโม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 97 ลำดับที่ 3 )</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการประเพณีนมัสการหลวงปู่ขาว หมู่ที่ 4          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสอยตามโครงการประเพณีนมัสการหลวงปู่ขาว หมู่ที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 4 )</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการประเพณีวันลอยกระทง          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสอยตามโครงการประเพณีวันลอยกระทง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 97 ลำดับที่ 1 )</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสอยตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 99 ลำดับที่ 10 )</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) วันสงกรานต์          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสอยตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (วันผู้สูงอายุ) วันสงกรานต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 6 )</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนสนับสนุนประเพณีถวายเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสอยตามโครงการสนับสนุนประเพณีถวายเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 5 )</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการอนุรักษ์งานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 11          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสอยตามโครงการอนุรักษ์งานประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 99 ลำดับที่ 11 )</p>	จำนวน	50,000 บาท

<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมอำเภอไพศาลี ประจำปี พ.ศ. 2561 ให้แก่ อำเภอไพศาลี ตามหนังสืออำเภอไพศาลี ที่ นว 1018/3742 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 116 ลำดับที่ 1 )</p>		
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเที่ยวงานชมพู่หวานบ้านดงเข้ม หมู่ที่ 9	จำนวน	10,000 บาท
<p>- โครงการเที่ยวงานชมพู่หวานบ้านดงเข้ม จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเที่ยวงานชมพู่หวานบ้านดงเข้ม หมู่ที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 80 ลำดับที่ 1 )</p>		
<b><u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u></b>		
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>รวม</b>	<b>700,000 บาท</b>
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>700,000 บาท</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>700,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน	จำนวน	700,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอมกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองช่าง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ปี 2561 หน้า 110 ลำดับที่ 4)</p>		
<b><u>แผนงานการเกษตร</u></b>		
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>รวม</b>	<b>15,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>15,000 บาท</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>15,000 บาท</b>
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช, พันธุ์สัตว์ ฟ้าไบหรือผ้าพลาสติก อาหารสัตว์ จอบ พรวน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>		

<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>รวม</b>	<b>345,170 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>159,420 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>159,420 บาท</b>
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	138,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมทั้งปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร และอื่น ๆ ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,420 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเกษตร และอื่น ๆ ตลอดปีงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>185,750 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>5,750 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,750 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>180,000 บาท</b>
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
โครงการป้องกันไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันไฟฟ้า ในเขตพื้นที่ตำบลนาขอม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 104 ลำดับที่ 4 )</p>		
โครงการปิดป่า	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปิดป่า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 104 ลำดับที่ 5 )</p>		
โครงการสร้างฝายและซ่อมแซมฝายน้ำล้น (ฝายแม่ั่ว)	จำนวน	30,000 บาท
<p>- โครงการสร้างฝายและซ่อมแซมฝายน้ำล้น (ฝายแม่ั่ว) จำนวน 30,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างฝายและซ่อมแซมฝายน้ำล้น (ฝายแม่ั่ว) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 104 ลำดับที่ 6 )</p>		



โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนตำบลนาขอม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 3 )		

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตำบลนาขอม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตำบลนาขอม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 1 )		

**แผนงานงบกลาง**

งบกลาง	รวม	9,653,430 บาท
งบกลาง	รวม	9,653,430 บาท
งบกลาง	รวม	9,653,430 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	118,130 บาท
---------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,708,000 บาท
-----------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม จำนวน 851 คน ดังนี้

- ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 ปี จำนวน 482 คน คนละ 600 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 280,200 บาท

ตั้งไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 3,470,400 บาท

- ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70-79 ปี จำนวน 268 คน คนละ 700 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 187,600 บาท

ตั้งไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 2,251,200 บาท

- ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80-89 ปี จำนวน 94 คน คนละ 800 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 75,200 บาท

ตั้งไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 902,400 บาท

- ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 7 คน คนละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 7,000 บาท

ตั้งไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 84,000 บาท

จำนวนผู้สูงอายุสามารถถ้วนเฉลี่ยจ่ายกันได้ เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อันเกิดมาจาก

หลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต การลงทะเบียนเพิ่มเติม เป็นต้น โดยหากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลงงบประมาณ

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงจำนวนผู้มีสิทธิ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามจำนวนผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 1 )

<p><b>เบี้ยยังชีพคนพิการ</b></p> <p>เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการให้แก่ผู้พิการ จำนวน 193 คน คนละ 800 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน จำนวนผู้พิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต การลงทะเบียนเพิ่มเติม</p> <p>เป็นต้น โดยหากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดงบประมาณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจำนวนผู้มีสิทธิ ให้ดำเนินการ เบิกจ่ายตามจำนวนผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>(แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 2 )</p>	<p><b>จำนวน</b></p> <p><b>1,852,800 บาท</b></p>
<p><b>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</b></p> <p>เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 13 คน คนละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน จำนวนผู้ป่วยเอดส์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต การลงทะเบียนเพิ่มเติม เป็นต้น โดยหากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลดงบประมาณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จำนวนผู้มีสิทธิ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามจำนวนผู้มีสิทธิ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 3 )</p>	<p><b>จำนวน</b></p> <p><b>78,000 บาท</b></p>
<p><b>สำรองจ่าย</b></p> <p>เพื่อจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p><b>จำนวน</b></p> <p><b>650,000 บาท</b></p>
<p><b>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาขอม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล (แผนพัฒนาสี่ปี (ปี 2561-2564) ปี 2561 หน้าที่ 89 ลำดับที่ 1 )</p>	<p><b>จำนวน</b></p> <p><b>100,000 บาท</b></p>
<p><b>เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p><b>จำนวน</b></p> <p><b>146,500 บาท</b></p>